

ไม่ต้องลุ้นแล้ว! ซี 10 ศธ.ผ่านกรม.รอโปรดเกล้า

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2566

ไม่ต้องลุ้นแล้ว!ซี10ศธ.ผ่านกรม.รอโปรดเกล้า”ตรีนุช”เปิดใจยังรักศธ.ถ้ามีโอกาสอยากกลับมาอีก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.รับทราบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้มีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูง(ระดับ 10) จำนวน 5 ราย คือ

- 1.นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- 2.น.ส.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค (ศธภ.)6 เป็นศึกษาธิการภาค 8 ,
- 3.นายศุภชัย จันทุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นศึกษาธิการภาค13,
- 4.นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ
- 5.นายวิทวัส ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและแผนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็น รองเลขาธิการกอศ.แล้ว

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

“การแต่งตั้งซี 10 ศธ.ทั้ง 5 คน ทางกกต.ยืนยันกลับมาแล้ว ว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างไร **ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนผู้ที่เกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการอะไร รวมถึงระดับ 11 ที่จะมาแทน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)** ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ด้วย คงต้องรอดูท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มีความเรียบร้อยก่อน หากไม่ยืดเยื้อและยังอยู่ภายในเดือนสิงหาคม ก็คิดว่ายังสามารถรอดู ซึ่งดิฉันคิดว่าทุกคนก็อยากให้อำนาจจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีชื่อในกรม.ชุดใหม่ว่าจะมา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ แต่หากมีโอกาสเขามาทำงาน ก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ สามารถสานงานได้ต่อเนื่อง เพราะงานที่ศธ. ถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อน นโยบายต่าง ๆ ที่วางไว้ก็จะเกิดความต่อเนื่องไม่สะดุด ส่วนตัวไม่ได้ติดใจ ทั้งหมดอยู่ที่กลไกของรัฐบาลชุดใหม่ ส่วนตัวก็รักกระทรวงศึกษาธิการ อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันที่ 30 กันยายน นี้จะมีข้าราชการระดับ 10 และระดับ 11 เกษียณอายุราชการ ดังนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.), นายสุทิน แกวพนา รองปลัด ศธ., นายทวีศักดิ์ เทียงธรรม ผู้ตรวจราชการ ศธ., น.ส.เจริญวรรณ หนูนาต ผู้ตรวจราชการ ศธ.,

นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายศัจจรุ วัฒนะมงคล
ศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี, นายสวัสดิ์ ภูทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา, และอีกตำแหน่งสำคัญที่น่าจับตามองคือ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 15 สิงหาคม 2566](#)